



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ผู้จัดการออนไลน์ ฉบับประจำวัน ที่ 28 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2550 หน้า

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

“วรากรณ์” ย้ำชัดทุกมหา'ลัยห้ามรับน้องนอกสถานที่

โดย ผู้จัดการออนไลน์ 28 พฤษภาคม 2550 14:52 น.

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมรับน้องมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ย้ำทุกสถาบันห้ามรับน้องนอกสถานที่ พร้อมกำชับมหาวิทยาลัยระงับภัยจากเหตุภายนอกด้วย

ศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เดินทางตรวจเยี่ยมการรับน้องใหม่ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) โดยเน้นย้ำ **ทุกมหาวิทยาลัยห้ามรับน้องต่างจังหวัด หรือนอกสถานที่** เพราะจะนำไปสู่ความประมาทและอันตราย รวมทั้งไม่ให้เกิดการตีแม่เครื่องตีแม่แอลกอฮอล์ในมหาวิทยาลัย และขอให้นิสิตนักศึกษาทุกสถาบันใช้เวลา 4 ปีในรั้วมหาวิทยาลัยอย่างมีคุณค่าให้มากที่สุด เพราะเมื่อเวลาผ่านไปจะไม่สามารถเรียกคืนโอกาสต่างๆ ได้ นิสิตนักศึกษาทุกคนมีเสรีภาพในการเลือกทางชีวิตแต่ความขยันตั้งใจในวันนี้จะกำหนดอนาคตในวันข้างหน้า และสถิติที่ผ่านมาทุกคนที่เข้าเรียนมหาวิทยาลัยไม่ได้จบทุกคน

ศ.ดร.วรากรณ์ ยังกำชับให้มหาวิทยาลัยระงับภัยจากเหตุภายนอก โดยขอให้มีการรักษาความปลอดภัยภายในมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถือเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่รับนิสิตมากที่สุดในปีนี้ รวม 12,000 คน อย่างไรก็ตาม หากพบเหตุรับน้องที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนสามารถแจ้งได้ที่สายด่วน 1579

สำหรับมาตรการกรณีผู้บริหารสถาบันปล่อยปละละเลย ศ.ดร.วรากรณ์ กล่าวว่า ทุกมหาวิทยาลัยมีการกำกับการทำงานโดยคณะกรรมการมหาวิทยาลัยอยู่แล้วและมีระเบียบที่ต้องปฏิบัติตามสิ่งสำคัญ คือ ต้องการให้กิจกรรมรับน้องที่ไม่พึงประสงค์ หรือ UNSEEN เกิดขึ้นน้อยที่สุด

ด้าน รศ.วุฒิชัย กปิลกาญจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำหนดให้นิสิตทุกคนต้องเสนอกิจกรรมรับน้องมาให้มหาวิทยาลัยพิจารณาก่อน และห้ามรับน้องนอกสถานที่โดยเด็ดขาด รวมทั้งกิจกรรมรับน้องจะต้องเลิกก่อนเวลา 18.00 น.และมีการจัดตั้งศูนย์ประสานกิจกรรมรับน้องเพื่อรับแจ้งข้อมูลต่างๆ ด้วย สำหรับการรับน้องใหม่ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะมีการจัดในระดับมหาวิทยาลัย และคณะโดยมหาวิทยาลัยไม่เน้นการคาดโทษนิสิตในการจัดรับน้อง แต่ใช้วิธีหาหรือเพราะเชื่อมั่นว่านิสิตเป็นผู้มีปัญญาและการจัดรับน้องไม่ใช่กิจกรรมบังคับ

ทั้งนี้ ศ.ดร.วรากรณ์ ยังได้เดินทางไปเยี่ยมชมโครงการ “ก้าวแรกสู่บัณฑิตยุคใหม่” ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อดชั่น เพื่อต้อนรับน้องใหม่โดยนิตินิตใหม่ทุกวิทยาเขตจะผ่านโครงการนี้ **หลังจากนั้น ศ.ดร.วรากรณ์ ได้เดินทางตรวจเยี่ยมกิจกรรมรับน้องใหม่ของมหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) อดครักษ์ ด้วย**